
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 7/๒๕๖4 
เมื่อวันที่  30 สิงหาคม  ๒๕๖4  เวลา  13.30 น. 

ประชุมแบบ Online ผ่าน Application Google Meeting 
 

 

ผู้เข้าประชุม            
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์ ดร.เสาวภา  ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                                  กรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.นฤมล  จันทร์มา                         รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรม            กรรมการ 

                                                         เพ่ือสังคม  
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี พิมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
6. อาจารย์เจษฎาพร ปาค าวัง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาสารสนเทศ กรรมการ 
7. อาจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.ศศิกานต์  ปานปราณีเจริญ ประธานสาขาเคมี  กรรมการ 
9. อาจารย์พรทวี  กองร้อย ประธานสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
10.ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เพชรธยา  แป้นวงษา ประธานสาขาสาธารณสุขศาสตร์                       กรรมการ 

๑1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา  ประธานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               กรรมการ  
                                                           การอาหาร  
12. อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม ประธานสาขาฟิสิกส์  กรรมการ 

13. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เขมปริตร ขุนราชเสนา ประธานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์                  กรรมการ 
14. อาจารย์จิตรนันท์  ศรีเจริญ ประธานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ                   กรรมการ 
                                                          และการสื่อสาร  
15. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภาพร วิสุงเร ประธานสาขาแพทย์แผนไทย  กรรมการ    
16. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรางค์รัตน์ พันแสง  ประธานสาขาชีววิทยา กรรมการ 

17. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย ์ ประธานสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการค านวณ กรรมการ 
18. อาจารย์ ดร.หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล ประธานสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล กรรมการ 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา กรรมการ 
20. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ          เลขานุการ 

 การศึกษา 

21. นางลักษณ์คณา  กิจจรัส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
-ไม่มี-          
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นางสาวฐะปะนีย์ บุญตั้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                       



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คร้ังที่ ๖/๒๕๖4  หน้า ๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 นาฬิกา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในการประชุม ได้ตรวจเช็คจ านวนผู้เข้าร่วม      

การประชุมเกินกึ่งหนึ่ง จึงได้เริ่มการประชุม ตามวาระดังต่อไปนี้ 
 

วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 ขอแสดงความยินดีผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์    

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุมแจ้งเรื่องขอแสดงความยินดีผู้ที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีจ านวน 4 ท่านด้วยกันดังรายชื่อต่อไปนี้ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ทิมสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเคมี 
                         อุตสาหกรรม 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิรา คุ้มทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางค์รัตน์ พันแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาชีววิทยา 
 
                   มติที่ประชุม  รับทราบ  

 
1.2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Reinventing University  

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุม แจ้งขอเชิญเข้าร่วมโครงการ 
Reinventing University เป็นโครงการคอรส์ออนไลน์ ทางคณะไดเ้คยแจ้งในระดับของมหาวิทยาลัยมีการเชิญ
ชวนให้ทุกศูนย์ส านักคอร์สออนไลน์ คือท า(MOOCs) ท าคอร์สความรู้สั้นๆ เพ่ือเอามาลงในเว็บไซต์กลางของ
มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนบุคลากร อาจารย์ ทุกหลักสูตรเข้าร่วมโครงการจัดท าคอร์สออนไลน์ กติกาการท า
คอร์สออนไลน์ จัดท าคลิปวีดีโอเป็นตอน อย่างน้อย 10 ตอน ตอนละ 3 - 10 นาที ต่อ 1 ชุดความรู้ อาจารย์
แต่ละท่านสามารถสร้างคอร์สอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่รายวิชาวิชาเรียนเป็นความรู้ทั่วๆไป ที่อยากเผยแพร่หรือสื่อ
ให้กับประชาชนหรือนักศึกษา เช่น สูตรการท าสบู่แฟนซี คลิปที่ 1 เริ่มต้น ประมาณ 3 - 10 นาที ใน 1 ชุด
ความรู้ หรือเป็นคอร์ส อย่างน้อยประมาณ 10 คลิป คลิปละประมาณ 30 นาท ีให้จบเลย หรือจะท ามากกว่า
หรือตามดุลยพินิจของอาจารย์ เมื่ออาจารย์ผู้สนใจท าเสร็จแล้วชุดความรู้ที่ท านั้นมีค่าตอบแทนเป็นค่าวิทยากร
ชุดละ 5,000 บาทต่อคน อาจารย์น ามาส่งได้ที่คณะโดยท าบันทึกส่งที่คณะเป็นรายบุคคล เนื้อหาในการท าจะ
เป็นประโยชน์ในการ Upskill/ Reskill /New skill ส าหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ก าหนดส่งวันที่ 31 
ตุลาคม 2564 จ านวน 1 หัวข้อในรูปแบบไฟล์วีดีโอเป็น MP4 ส่งที่คุณปริญญา ปราบพารา ใส่ Flash Drive 
หรือใส่ไฟล์ลง Drive  

 
      มติที่ประชุม  รับทราบ 
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               1.3 ผลการสรรหาประธานหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์  
                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุมแจ้งผลการสรรหาประธาน
หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับท่าน อาจารย์ ดร. อาทิตย์ หู้เต็ม ที่ได้รับเลือกเป็นประธาน
หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์แทน อาจารย์ ดร.ฉลาด ยืนยาว  
 
      มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
การศึกษาแจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2564 เมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕๖4 และขอความอนุเคราะห์ที่ประชุมร่วมกันตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว 
 

             มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      
ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕๖4 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  
             3.1 ขอแจ้งทุกหลักสูตรสาขาวิชาสร้างสปอตโฆษณา 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งทุกหลักสูตรสาขาวิชา
สร้างสปอตโฆษณา ขณะนี้ทีม Production ไดด้ าเนินการอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจมีการถ่ายซ่อม ทางทีมงาน
จะแจ้งมาอีกครั้ง ทางคณะได้ด าเนินการขอโลโก้ของแต่ละสาขามีทั้งหมด 7 สาขาและส่งไปให้ทางทีมงาน
ด าเนินการไปตัดต่อเพ่ือใช้ในการโชว์ของแต่ละสาขา ส่วนสาขาใดที่ยังไม่ได้ส่งโลโก้ทางทีมงานนั้นจะท าเป็น
เป็นตัวหนังสือ คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนกันยายน 2564  
 
     มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
             3.2 ขอเชิญชวนเขา้ร่วมโครงการ Reinventing University สร้างคอร์สออนไลน์  
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์  ประธานในที่ประชุมแจ้งขอเชิญชวนเข้าร่วม
โครงการ Reinventing University สร้างคอร์สออนไลน์ ทางคณะฯได้ด าเนินการเชิญเข้าร่วมโครงการ 
rebranding สร้างคอร์สออนไลน์ ครั้งที่แล้วได้น าเสนอให้ 1 รายวิชาต่อ 1 หลักสูตร แต่เนื่องจากยังมีไม่มี
หลักสูตรไหนส่งมา จึงขอเปลี่ยนแผนเป็น 1 ชุดความรู้ ต่อ 1 คน 1 ชุดความรู้อาจไม่ใช่รายวิชาก็ได้ เมื่อ
อาจารย์ท าเสร็จสามารถขอรับค่าตอบแทนจ านวน 5,000 บาท โดยท าบันทึกส่งคณบดีเป็นบันทึกเดียว และ
ส่งคลิปวิดีโอที่คุณปริญญา ปราบพาลา  
 
    มติที่ประชุม  รับทราบ  
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วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   4.1 ผลการทบทวนแผนยุทธ์ศาสตร์ ปีพ.ศ.2564 

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุมแจ้งผลการทบทวนแผนยุทธ์
ศาสตร์ ปีพ.ศ.2564 ขอสรุปแผนกลยุทธ์ ปีพ.ศ.2564 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
ได้มาเป็นวิทยากร กระบวนการท าแผนกลยุทธ์หรือ SWOT สรุปดังต่อไปนี้ 

จุดแข็ง 1. มีงานวิจัยตีพิมพ์จ านวนมาก 
 2. มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ขั้นสูงเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและการ

วิจัย 
จุดอ่อน 1. จ านวนศึกษาน้อย 

2. ห้องเรียนไม่ได้มาตรฐาน 
3. องค์กรขาดความร่วมมือ/วัฒนธรรมองค์กรไม่เข้มแข็ง/ไม่ท างานเป็นทีม 
4. ขาดการประชาสัมพันธ์ในทุกๆด้าน 
5. ข่าวสารไม่ทั่วถึง 

โอกาส 1. ได้ท าในสิ่งใหม่ รูปแบบการเรียนการสอน เทคโนโลยีการสอนแบบใหม่รวมถึงการ
สอนออนไลน์วิธีการท างาน 

         2. ลงชุมชมชนมากขึ้น 
                    3. บุคลากรมีโอกาสพัฒนาตนเองโดยไม่ต้องเดินทาง  

อุปสรรค 1 ทัศนคติในการมองภาพมหาลัยราชภัฏ  
            2.งบประมาณลดลงเป็นไปตามจ านวนนักศึกษา ตามนโยบายของรัฐ  

โดยน าข้อมูลทั้งหมดไปจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะต่อไป 
 
 

      มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
     4.2 การใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564 
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุมแจ้งการใช้จ่ายงบประมาณปี 
พ.ศ.2564 ทางคณะก าลังเคลียร์งบประมาณปี 2564 ซึ่งมีงบแผ่นดิน งบบกศ. และงบกศ.ปช.ขอให้ประธาน
สาขาทุกท่านแจ้งทางคณะเรื่องของงบประมาณคงเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายหรือ ยังไม่เบิกในการท าโครงการ
ขอให้แต่ละสาขาวิชาแจ้งจ านวนเงินคงเหลือ ภายในที่ 30 สิงหาคม 2564 ขอให้คุณเพชรรินทร์ สีตะระโส 
ติดตามหลักสูตรภายในที่ 30 สิงหาคม 2564 ว่าแต่ละหลักสูตรคงเหลืองบประมาณเท่าไหร่ และได้รับแจ้ง
จากคุณอัมพวรรณ ชุมพรรัตน์ ตอนนี้โครงการในการเบิกค่าใช้สอยหรือค่าวิทยากรสามารถด าเนินการได้ แตค่่า
วัสดุนั้นอาจมีความยุ่งยาก เนื่องจากจะปิดงบ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นั้น ต้องขออนุญาตปิดงบประมาณ 
และมีอาจารย์เจษฎาพร ปาค าวัง รองคณบดีฝ่ายวางแผนก ากับติดตามเรื่องงบประมาณ 2564 อีกครั้ง  
 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.3 รายงานผลคะแนนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2563 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ 
การศึกษาแจ้งการรายงานผลคะแนนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2563 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ท าการ
ประเมินทั้งหมด 5 ด้าน คือ 1. การผลิตบัณฑิต 2. การวิจัย 3. การบริการวิชาการ 4. ท านุบ ารุงและ
ศิลปวัฒนธรรม 5. บริหารจัดการ ในภาพรวมผลประเมินอยู่ที่ 4.56 คะแนน มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี
มาก ในปีการศึกษา 2562 นั้นได้คะแนน อยู่ที่ 4.22 คะแนน ปีการศึกษา 2563 ได้คะแนนอยู่ที่ 4.56 
คะแนน ในแต่ละด้านจากทั้งหมด 5 ด้านพบว่าด้านผลิตบัณฑิต มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี การผลิตบัณฑิต
ก็ยังคงเป็นปัจจัยที่เราต้องคิดว่าจะแก้ปัญหา ทั้งเรื่องการรับ การผลิตบัณฑิตให้ตรงตาม มคอ. หรือศักยภาพ
ของแต่ละสาขา ตอนนี้ยังเป็นจุดด้อยที่จะต้องต้องพิจารณา คือจากทั้งหมด 5 ด้าน จะมีระดับดีมากอยู่ 4 ด้าน
มีเพียง ด้านการผลิตบัณฑิตที่อยู่ในระดับดี สรุปผลการประเมินของคณะวิทย์ฯเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัย
และทางคณะขอขอบคุณอาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม ที่ท่านเป็นผู้ประสานงานหลัก และขอขอบคุณหลักสูตรทุก
หลักสูตร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรทุกท่าน ที่ช่วยให้การด าเนินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะมีผลคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
 
      มติที่ประชุม  รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

1.ผู้บริหารมีแนวทางการบริหารจัดการโดยประสานภารกิจ  โดยค านึงถึงความถนัดและ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น การด าเนินการ  e-office,  ระบบ paperless , การ
ใช้งบยุทธศาสตร์ที่เน้นการใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษากับเป็นหลักในการลงพ้ืนที่ร่วมกับอาจารย์ เหมือน
เป็นห้องเรียนธรรมชาติ เป็นต้น 

        2.จัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทยเป็นแหล่งหารายได้ภายใต้การบริหารของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 
      4.4 เลื่อนการอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้วยเกณฑ์ ก.พ.อ. 
2563 
                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเลื่อนการอบรมเรื่อง 
หลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้วยเกณฑ์ ก.พ.อ. 2563 การจัดโครงการอบรมหลักเกณฑ์การ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยท่านศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง เดิมก าหนดจัดใน
ที่ 30 สิงหาคม 2564 แต่เนื่องจากติดปัญหาบางประการ ท่านวิทยากรจึงขออนุญาตทางคณะฯ จัดการอบรม
ในวันที่ 6 กันยายน 2564 ขอเรียนเชิญอาจารย์ และคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ฝากอาจารย์ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์   
                      
                    มติที่ประชุม  รับทราบ  
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       4.5 แจ้งความคืบหน้ากระบวนการเสนอปรับปรุงหลักสูตร 2564 ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี    
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งความคืบหน้า
กระบวนการเสนอปรับปรุงหลักสูตร 2564 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งในปีการศึกษา 2564
ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร มีเพียงแค่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตร
คณิตศาสตร์  เป็นการปรับปรุงรอบต่อไปก็คือเป็นปี 2565 ในส่วนของการปรับปรุงผลการด าเนินการมี
หลักสูตรที่มีการด าเนินการไปถึงขั้นส านักงานปลัดกระทรวง อว.ได้รับทราบแล้วนั้นมีอยู่ 2 หลักสูตรคือ        
1.หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ รับทราบเมื่อวันที่3 สิงหาคม 2564 และ 2.หลักสูตรสูตรคณิตศาสตร์และ
วิทยาการค านวณ (หลักสูตรใหม่) ส่วนหลักสูตรที่ส่งไปยังส านักงานปลัดกระทรวง อว.คือหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ในส่วนของหลักสูตรที่เหลืออยู่ในสถานะในการด าเนินการแก้ไข หลังจากที่มีการด าเนินการแก้ไข
เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น จะท าการส่งไปที่ส านักงานปลัดกระทรวง อว.ต่อไป 
 
              มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
           4.6 การเปิดรับสมัครและกระบวนการแนะแนวการศึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งการเปิดรับสมัคร
และกระบวนการแนะแนวการศึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เรื่องการเปิดรับสมัคร
นักศึกษา ในปี 2565 กระบวนการในการแนะแนวจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประชุม
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยซึ่งทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งก าหนดการจะเริ่ม
ประกาศรับสมัครนักศึกษาซึ่งนักศึกษาสามารถมาสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยใช้ในรูปแบบ one 
stop Service มีกระบวนการในการประชาสัมพันธ์ซ่ึงทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งมาว่า
กระบวนการประชาสัมพันธ์ คือขอความร่วมมือจากหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆเหมือนเดิม แต่รูปแบบการในการ
ประชาสัมพันธ์หรือการแนะแนวจะเปลี่ยนไป เนื่องจากสถานการณ์ covid ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนให้แต่ละหลักสูตรส่งตัวแทนไลฟ์สด หรือการประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ ซึ่ง
ทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งมาที่คณะอีกครั้ง รวมถึงในส่วนของการประกาศรับ
สมัครนักศึกษาในปี 2565  
 
                      มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
          4.7 ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรเพ่ือประกาศเกียรติคุณผู้ท าคุณประโยชน์ด้านท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม ประจ าปีพุทธศักราช 2564 
    อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพ่ือสังคมแจ้งขอ
เชิญเสนอชื่อบุคลากรเพ่ือประกาศเกียรติคุณผู้ท าคุณประโยชน์ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
พุทธศักราช 2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ทางส านักงานศิลปและวัฒนธรรมได้ด าเนินงานจัดโครงการ
ประกาศเกียรติคุณผู้ท าคุณประโยชน์ด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ประจ าปี 2564 และมีหนังสือจากส านัก
ศิลปวัฒนและธรรมมายังคณะ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ทางคณะฯได้ท าหนังสือประชาสัมพันธ์ถึงแต่ละ
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สาขา ให้เสนอชื่อและให้ส่งมายังคณะฯ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ผลปรากฏว่ามีท่านอาจารย์ดวงจันทร์   
สีหราช ส่งมายังคณะแล้วก็กรอกแบบฟอร์มประวัติเป็นที่เรียบร้อย เป็นอาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
จึงขออนุญาตผู้บริหารของคณะเสนออาจารย์ ดวงจันทร์ สีหาราช เป็นผู้ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ 
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
      5.1 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเดิมที่เป็น 
อาจารย์จินตนันท์ ศรีเจริญ ทางหลักสูตรสาขาวิชาขออนุญาตเปลี่ยนเป็นอาจารย์  ดร.สุพรรษา น้อยนคร      
โดยทางอาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ ประธานหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเรื่องที่ได้รับแจ้งมาจาก
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ตรวจเบื้องต้นแจ้งว่าอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นไม่ตรง ซึ่งตามเกณฑ์ มคอ.1 นับรายวิชาที่เป็นวิชา
คอมพิวเตอร์ 48 หน่วยกิต สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหลักสูตรได้แต่เป็นปรึกษากับท่านผู้ช่วยศาต
ราจารย์ทิวาพร ขันผนึก พูดคุยกันเรื่องที่จะให้หลักสูตรผ่านนั้นทางด้านอาจารย์ ดร.สุพรรษา น้อยนคร มี
คุณวุฒิจบปริญญาเอกเป็นทางการศึกษาศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และจบปริญญาตรีทางด้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจซึ่งอยู่ในมคอ. 1 เลยขอให้อาจารย์มาสลับเป็นศักยภาพให้กับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่วนของอาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ สลับมาอยู่ในหลักสูตรสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 
 

      มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
 
 5.2 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการ
ข้อมูล  
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล  โดยเปลี่ยนจาก     
อาจารย์ศุภาวัลย์ นันตา เป็นอาจารย์จินตนันท์ ศรีเจริญ  
  
                    มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 
 5.3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย   
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔) 
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
การศึกษา แจ้งเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2/2564) จากผลการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เพ็งพัด ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรท าการประเมินให้ชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ท าระบบการประเมินแบบออนไลน์ ส าหรับสายสนับสนุน คาดว่าจะเริ่มใช้
ประมาณ เดือนเมษายน 2565 กรอปกับช่วงนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ เพ่ือเป็นการลดการสัมผัส  



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คร้ังที่ ๖/๒๕๖4  หน้า ๘ 

 

ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาแบบประเมินออนไลน์ ผ่าน Google Form และ Google 
Site ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน และใช้ประเมิน ในปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2/2564) ก่อนใช้
ระบบประเมินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้คณะยังคงใช้แบบฟอร์มเดิมของมหาวิทยาลัย แต่ปรับให้อยู่ในลักษณะ
ออนไลน์ โดยอาจารย์ทุกท่านสามารถท าแบบประเมิน และแนบหลักฐานผ่านลิงค์ของคณะ ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 13 กันยายน 2564 
    

                                  มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยทางคณะฯจะด าเนินการส่งผลคะแนนทาง E-Mail ให้อาจารย์แต่ละ
ท่านเป็นการส่วนตัว มอบให้คุณฐะปะนีย์ บุญตั้ง ท าแบบส ารวจการขอ E-Mail เพ่ือส่งผลคะแนน     
 

  5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า สายวิชาการและสายสนับสนุนเพ่ือต่อ
สัญญาจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครัง้ที่ 2 (การประเมิน 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
การศึกษา แจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า สายวิชาการและสายสนับสนุนเพ่ือต่อสัญญา
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครัง้ที่ 2 (การประเมิน 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

               5.5 การปรับเปลี่ยนเงินรางวัล การแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค                 
ประจ าปี 2564  
           อาจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์แจ้งการปรับเปลี่ยนเงินรางวัล 
การแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2564 เงินรางวัลทั้งหมดทั้งกิจกรรม
ที่มาแข่งขันและมีบางกิจกรรมไม่ได้มาแข่งขัน มีเงินรางวัลสรุปคือรางวัลทั้งหมด 36,400 บาท ใช้จริง
ประมาณ 26,000 บาท เงินคงเหลือจะประมาณ 13,000 บาท แต่ที่เห็นจ านวนเงินเพ่ิมขึ้นมานั้น เนื่องจาก
หลักสูตรสาขาฟิสิกส์ได้เพ่ิมเงินรางวัลจ านวนเงินประมาณ 4,500 บาทจากส่วนของคณะ ทางฝ่ายการเงินของ
คณะปรับเงินรางวัลเพ่ือไม่ต้องคืนเงินหรือไม่จ าเป็นจะต้องน าไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ กล่าวคือท ารายการให้เท่ากับ
ยอดที่รางวัลได้จริง เช่นโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รางวัลที่ 1 เดิมจะได้เงินรางวัล 1,000 บาท 
ปรับมาเป็น 1,200 บาท ฝ่ายการเงินคณะพยายามปรับยอดเงินให้เหมาะสม ส่วนของหลักสูตรสาขาฟิสิกส์
ต้องเอาให้เป็นยอดคงเดิมก่อนจะไปเพ่ิมให้ทีหลัง ตอนนี้เงินรางวัลยังไม่ได้น าจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ที่มาแข่งขัน
เนื่องจากทางคณะได้ระบุต้องเอาหลักฐานส่งมาให้ครบก่อนและผู้แข่งขันนั้นไม่ใช่มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์เพียง
อย่างเดียว มากจากทั่วทุกจังหวัดเลยท าให้การน าจ่ายเงินรางวัลนั้นล่าช้า เพ่ือท าให้ถูกระเบียบวินัยของการเงิน 
เพราะการแข่งขันกิจกรรมนั้นเป็นการแข่งขันออนไลน์ 
    

                                  มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบรองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์ด าเนินการต่อไป และจะสรุปผล
การด าเนินงานและการจ่ายเงินรางวัลเข้าวาระการประชุมอีกครั้ง   
 
 

               5.6 การจัดท าจุลสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
            อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพ่ือสังคมแจ้งการ
จัดท าจุลสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดท าจุลสารของคณะวิทยาศาสตร์ฉบับที่ 1 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิชาการ เป็นการประชาสัมพันธ์งานของคณะฯและเป็นการเชิดชู
เกียรติผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาและของอาจารย์ เป็นงานวิชาการ งานบทความงานวิจัย งานบริการ
วิชาการในพ้ืนที่ ทางคณะเลยคิดการท าจุลสารคณะวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 1 ปี จะผลิตออกมาเป็น 4 ฉบับ
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ระหว่างเดือนมกราคมถึง เดือนมีนาคม ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน ฉบับที่ 3 เดือน
กรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ร่างฉบับที่ 1 จะเป็นเดือนกรกฎาคม 
ถึงกันยายน ของปี 2564 เป็นจุลสารคณะวิทยาศาสตร์ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ได้ท าหนังสือถึงแต่ละสาขาในการ
ประชาสัมพันธ์ถึงคณาจารย์ทุกท่าน หากมีความประสงค์ที่ลงบทความหรือบทคัดย่อของจุลสารคณะ
วิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ให้ด าเนินการส่งไฟล์ PDF ทางE-Mail ของรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและ
กิจกรรมเพ่ือสังคม หรือทางคุณสุนิต สร้อยทอง ภายในกลางเดือนกันยายน 2564 ส่วนของบรรณาธิการจุล
สารคณะวิทยาศาสตร์ทางคณะจะด าเนินการท าหนังสือเชิญแต่งตั้งคณะกรรมการอีกครั้ง 
    

                                  มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพ่ือสังคมด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ   
 
 

      5.7 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบูรณ์ 
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี พิมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแจ้งการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  การจัดประชุม
วิชาการระดับชาติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ทีมคณะผู้บริหารคณะ
วิทยาศาสตร์มีแนวคิดที่จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ คือเพ่ือเป็นเวทีการน าเสนอผลงานวิชาการงานวิจัยและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากร นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนกระตุ้นให้มีการ
พัฒนาน าองค์ความรู้ทางวิชาการงานวิจัยต่างๆโดยเฉพาะวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีการโปรเจคก่อนจบ
เพ่ือให้ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง ในส่วนของการด าเนินงานการจัดประชุมวิชาการมีจ านวน 9 ขั้นตอน
หัวข้อที่ 2 เป็นกระบวนการพิจารณาบทความเพ่ือตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเป็นกระบวนการ
จัดงาน เนื่องจากเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่จึงความร่วมมือจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการจัดงานครั้ง
นี้ ต้องด าเนินการในส่วนของเรื่องการพิจารณาบทความที่จะส่งเข้ามา เป็นผู้ประเมินเอง เป็นผู้คอมเม้นท์
ข้อคิดเห็นต่างๆ ในบทความในแต่ละศาสตร์ที่ผู้สมัครที่จะส่งบทความเข้ามา รวมถึงในวันที่จัดงานจะมีการจัด 
section ในการน าเสนอแนะในแต่ละห้องประชุม ต้องอาศัยท่านคณะกรรมการทุกท่าน คณาจารย์เป็นผู้
ด าเนินงานในส่วนนี้ด้วย ในรูปแบบของการออนไลน์ 
 

                                 มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รีบด าเนินการเบื้องต้นใน
การแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการในแต่ละข้อก าหนดขอบเขตงาน ทีมงาน ค่าใช้จ่ายเรื่องของผู้สมัครเข้าร่วม
น าเสนองาน จะไปด าเนินการต่อไป และจะรายงานให้ที่ประชุมรับทราบในครั้งต่อไป 
 
 

        5.8 การขอส่งผลงานเพื่อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ดร.หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการน าเสนอการขอส่งผลงาน
เพ่ือก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ดร.หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์            
ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์ อนุสาขาวิชาสถิติประยุกต์ โดยได้ส่งเอกสารเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ประกอบด้วย 

 ๑. แบบค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ กพอ.๐๓   จ านวน ๔ ชุด 
 ๒. หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  จ านวน ๔ ชุด 
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     /จริยธรรมในมนุษย์ 
 ๓. แบบรับรองการท างาน      จ านวน ๔ ชุด 
 ๔. หนังสือรับรองภาระงานสอน     จ านวน ๔ ชุด 
 ๕. เอกสารประกอบการสอน     จ านวน ๔ เล่ม 
          รายวิชาหลักสถิติ รหัสวิชา STAT 111 
 ๖. DRIVE/RL/QR Code บันทึกข้อมูลการสอน            จ านวน ๔ ชุด 
 ๗. ผลงานทางวิชาการบทความวิจัย    จ านวน ๔ เล่ม 

 8. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ  จ านวน 4 ชุด 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งอาจารย์ ดร.หยาดพิรุณ                       
ศุภรากรสกุล ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และน าเอกสารเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะพิจารณาต่อไป 
 
  

วาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
         6.1 การเตรียมความพร้อมสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2564 

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งการเตรียมความ
พร้อมสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2564 เป็นการสอบออนไลน์ไม่ต้องส่งข้อสอบอาจารย์สามารถด าเนินการ
สอบเองได้เลย ทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะแจ้งก าหนดการในการสอบ การส่งข้อสอบ และ
การส่งเกรดได้ในวันที่เท่าไหร่ ส่วนการยืนยันผลการสอบนั้นคณบดีจะเป็นผู้ยืนยันและตรวจสอบ 
 
                     มติที่ประชุม  รับทราบ   

ปิดการประชุมเวลา  16.00 น.       
                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                     

                                                                                                                  (นางลักษณ์คณา  กิจจรัส) 
     จดรายงานการประชุม  

                                      
                                                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว) 
                                 รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา 
                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                      

                                                                                     
                                                                           (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์) 
                                                                                              ตรวจรับรอง                                                                                                             


